

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
TRẦN VĂN CƯỜNG

- Họ và tên: **TRẦN VĂN CƯỜNG**
- Sinh ngày: 05/4/1977.
- Quê quán: Xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
- Nơi ở hiện nay: Ấp Ông Lệt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
- Đơn vị công tác: UBND huyện Vĩnh Hưng.
- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự thống nhất của BTV Huyện ủy Vĩnh Hưng, sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Vĩnh Hưng (đơn vị bầu cử số 16). Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

1. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện

vọng của nhân dân kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri nhằm phát triển KT - XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển,... Đồng thời, tôi cũng sẽ tranh thủ sự ủng hộ của HĐND tỉnh quan tâm để huyện Vĩnh Hưng tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thúc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và du lịch; khai thác mọi tiềm năng lợi thế của địa phương để đưa nền kinh tế của huyện phát triển đúng định hướng; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhất là giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường, kiểm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự xã hội.

2. Với trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân, tôi xác định cùng với lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh, luôn gần gũi gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của HĐND tỉnh để phổ biến, truyền đạt, tổ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quả tốt; giành thời gian tham dự tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh; lắng nghe tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri nơi ứng cử để phản ánh đến HĐND tỉnh Long An, cũng như các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời.

3. Đối với quê hương Vĩnh Hưng, là người có quá trình công tác và trưởng thành ở địa phương, tôi luôn hiểu rõ và chia sẻ những thuận lợi, điều kiện phát triển, cũng như những khó khăn, bức xúc trong quá trình phát triển của quê hương. Đặc biệt, đối với huyện Vĩnh Hưng chúng ta, sản xuất nông nghiệp là vấn đề quan trọng và có ý nghĩa lâu dài, quyết định sự phát triển KT - XH. Vì vậy, trước mắt chủ yếu vẫn phải dựa vào nông nghiệp để phát triển trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế.

Để đạt được mục tiêu đó, bản thân sẽ cố gắng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tranh thủ và vận động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, kỹ thuật

phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là các trục đường giao thông xây dựng nông thôn mới, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội như: Tuyến đường từ Đại đội Bộ binh ra biên giới Thái Trị, tuyến đường từ Khánh Hưng đến cửa khẩu Hưng Điền A, tuyến đường bờ Nam Kênh 28 xã Vĩnh Trị và xã Khánh Hưng, tuyến đường cặp sông Vàm Cỏ Tây, tuyến đường từ đường Bắc Chiên – Cả Bản đến Kênh 79. Song song đó, tập trung đầu tư mở rộng cụm, tuyến dân cư để bố trí ổn định đời sống người dân; đồng thời có chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo ra ngày càng nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân địa phương.

4. Đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là người con quê hương Vĩnh Hưng, tôi luôn nghĩ, mong muốn được đóng góp những gì có thể để xây dựng quê hương phát triển. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bà con cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.